

## ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ.- จ.นครราชสีมา)

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๑๐ - ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๓ โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) กรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม บนฐานทรัพยากร ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ.-จ.นครราชสีมา ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ทาง อพ.สธ. ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ทาง อพ.สธ. มีนโยบายสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล สามารถเข้าร่วมสนองพระราชดำริในการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้ว่าในท้องถิ่นของตนเองมีทรัพยากรอะไรและนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งเสนอให้ทางจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายในการสนับสนุนให้ อบต./เทศบาล สมัครเข้ามาสนองพระราชดำริ เพื่อจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยให้ทาง อบต. ค้นหาต้นทุนทางทรัพยากรทั้ง ๓ ฐานข้างต้น โดยมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ ช่วยเป็นที่ปรึกษา ให้กับทาง อบต./เทศบาล อีกทั้งยังเสนอให้ทางจังหวัดสนับสนุนโรงเรียนภายในจังหวัดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะเข้าไปช่วย อบต./เทศบาล ในการดำเนินงาน “โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น” เพื่อนำไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล” ซึ่งทาง อพ.สธ. มีใบงาน ๙ ใบงานและโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูป โดยที่ทางหน่วยงานสามารถส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมและนำโปรแกรมไปใช้ได้ทันที อีกทั้งจะมีการฝึกอบรมการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับ อบต./เทศบาล ตำบล ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และยินดีที่จะบรรยายและทำความเข้าใจให้กับ อบต. ภายในจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้ง ทาง อพ.สธ. อยากให้มีการขึ้นทะเบียนท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการแบ่งปันผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งการขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นสามารถทำได้ตั้งแต่การจด

บันทึกจนถึงการใช้โปรแกรมในบันทึกข้อมูลต่าง ๆ และบทบาทที่สำคัญของทางจังหวัดจะอยู่ในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด และอีกบทบาทที่สำคัญ คือ ให้การสนับสนุนให้ อบต./เทศบาล เข้ามาร่วมสนองพระราชดำริในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

กล่าวถึงการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เชื้อนครินทร์ จ.กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ อีกทั้งยังกล่าวถึงมูลนิธิ อพ.สธ. ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้จัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นในส่วนของภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการ อพ.สธ.

### ประมวลภาพกิจกรรม

